

**Thư viện trường Tiểu học TT Trâu Quỳ**

**BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10**

**Chủ đề:** Hưởng ứng Tuần lễ Học tập suốt đời năm 2024.

**Thời gian:** Ngày 01 tháng 10 năm 2024.

**Địa điểm:** Sân trường.

**Người thực hiện:** NVTV Vũ Thị Hương.

*Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!*

Hòa chung không khí tung bừng của cả nước trong ngày hội: “*Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024*” được diễn ra từ ngày 01 đến ngày 07/10/2024 với chủ đề “*Phát triển văn hoá đọc thúc đẩy học tập suốt đời*”.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội đối với việc phát triển văn hoá đọc thúc đẩy học tập suốt đời- một trong những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược quốc gia trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhân tố quyết định của của sự phát triển bền vững và thành công.

Để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2024 và chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2024, Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến các thầy cô giáo cùng các em học sinh bài tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2024.

Nhân dân ta có một truyền thống hiếu học từ ngàn đời nay, đó là một nét đẹp văn hóa trong tâm hồn của mỗi con người. Dân tộc ta coi trọng việc học, dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng khắc phục để được học.

Cũng như lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta sinh thời Người hết sức chăm lo sự nghiệp giáo dục. Người nói: “*Tôi có một ham muốn. Ham muốn đến tột cùng là làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành*”. Người từng dạy: “*Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt*”.

Việc học hành là quyền lợi là nghĩa vụ không chỉ của riêng ai, không chỉ giới hạn ở một độ tuổi nào. Mục đích học tập, chương trình học tập, loại hình học tập thì phong phú đa dạng học theo lớp, học trong trường, học ở ngoài nhà trường, học qua mạng, học từ xa, học qua bạn bè, đồng nghiệp. Thời gian học ngắn, dài khác nhau, nơi học, địa điểm học vì vậy mà cũng đa dạng. Độ tuổi học tùy theo loại hình học tập mà quy định hoặc không quy định. Nhưng dù bất kỳ loại hình học tập nào thì nhu cầu học tập của mỗi con người là không có giới hạn về thời gian và tuổi tác đó chính là việc học suốt đời của mỗi con người; trong đó đọc sách là một hoạt động học phổ biến và có hiệu quả giúp mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, cải thiện, phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp; tạo môi trường đọc thuận lợi,

thân thiện, phát triển văn hoá đọc trong nhân dân, qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Tôi xin được thay mặt Ban giám hiệu nhà trường phát động toàn trường ta hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2024 bằng những việc làm cụ thể như:

1. Mỗi lớp đều có góc “Thư viện lớp em”.
2. Thành lập các câu lạc bộ đọc sách báo theo chủ đề, giúp mọi người cùng nhau đọc và chia sẻ cảm nhận.
3. Tổ chức các cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện dựa trên sách báo để kích thích sự sáng tạo, yêu thích đọc sách báo.
4. Phát động GV và HS quyên góp sách xây dựng tủ sách lớp học.
5. Đưa hoạt động của “Thư viện lớp em” và Thư viện của nhà trường đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả cao.
6. Khuyến khích các thầy, cô giáo và các em học sinh trong toàn trường ta truy cập Internet để tìm đọc những kiến thức hữu ích phục vụ cho việc dạy tốt, học tốt và cho cuộc sống...

Toàn trường chúng ta tích cực hưởng ứng “*Tuần lễ học tập suốt đời*” năm 2024 với chủ đề: “***Phát triển văn hoá đọc thúc đẩy học tập suốt đời***” với tuần lễ học tập thật hăng say, đạt được nhiều kết quả cao trong học tập.

Cuối cùng, tôi xin gửi tới các thầy, cô giáo lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc! Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều kết quả tốt trong học tập! Chúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 của trường ta thành công tốt đẹp!

*Tôi xin chân thành cảm ơn!*

## **Giới thiệu sách: Giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em**

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vốn là một truyền thống của dân tộc Việt Nam. Giáo dục trẻ em không chỉ ở trong phạm vi văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn tính đến xu thế hội nhập phát triển cùng với các nước trong khu vực và quốc tế. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Để tạo cơ sở pháp lý, chăm sóc, giáo dục trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ nhằm kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành “Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”

Từ khi có “Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội ngày càng gắn bó trách nhiệm để giáo dục chăm lo cho trẻ em được đến trường, được chăm sóc sức khỏe, được vui chơi, giải trí, được phát triển năng khiếu... Song trong thực tế vẫn còn những trẻ em chưa được bảo vệ quyền lợi như tình trạng trẻ em bị bỏ rơi, bị bạo hành, trẻ em vùng sâu, vùng xa còn chịu nhiều thiệt thòi...

Công tác xã hội hóa việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cần được đồng đảo các lực lượng xã hội tham gia, từ học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể quan tâm thực hiện. Việc phổ biến “Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” là một việc làm cần thiết, từ trẻ em đến người lớn đều phải đọc hiểu luật này, thấu hiểu để thực hiện đúng quyền và bổn phận của một công dân.

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11, thư viện trường Tiểu học Ái Mộ A xin giới thiệu tới các thầy cô giáo, các bạn học sinh bộ sách “**Giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em**” của tác giả Nguyễn Đức Khuông, Phan Văn Hùng được nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội ấn hành năm 2015 với mục đích cung cấp cho các thầy cô giáo một tài liệu hữu ích để giáo dục học sinh; các em học sinh bước đầu tham khảo, tìm hiểu về luật.

Bộ sách gồm 5 cuốn từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi cuốn trong từng lớp gồm 5 chủ đề: *Em là học sinh; Gia đình; Đất nước, cộng đồng; Nhà trường; Ý kiến của em.* Ở mỗi chủ đề tác giả đưa ra những tác phẩm văn học, những hình ảnh có nội dung liên quan đến nội dung các điều luật và đặt câu hỏi để học sinh tìm hiểu. Trong mục *Chia sẻ cùng bạn* ở phần cuối các chủ đề, tác giả trích dẫn một số điều trong **Luật trẻ em** để các em học sinh, các thầy cô dễ theo dõi.